

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
1	นางอ้อย ประยูรคำ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2	นางสาวอรพิน สาดอ่า	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3	นางสาวจันทร์ทิพย์ ศรีทองอินทร์	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4	นางสาววิษิกตา เพ็ชรปุ่น	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5	นางสาวศิริพร บัวอัน	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะทันตแพทยศาสตร์
6	นางจรรย์ฤกษ์กุลย์ เกตุสวัสดิ์	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะทันตแพทยศาสตร์
7	นางสาวธิดารัตน์ สุขตระกูล	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะทันตแพทยศาสตร์
8	นางสาวชญาดา นุชสวัสดิ์	หัวหน้างานการเงินพัสดุ และอาคารสถานที่	สำนักงานเลขานุการ	คณะทันตแพทยศาสตร์
9	นางวิรงรอง สุขสินธารานนท์	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะทันตแพทยศาสตร์
10	นางชมภารณ์ อินชำนาญ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
11	นางจิรวดี ตรีกิ่ง	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
12	นางวิภา อินทรสุข	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
13	นางณาดยา ทองอรุณศรี	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
14	นางชุตินา กิจสงสาร	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
15	นายทศพล จูม่น	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะนิติศาสตร์
16	นางสาวศศิณัฐ นิติวรัตน์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
17	นางสุกัญญา บุนนาค	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
18	นางสาวอันธิมาญ์ กุลวัฒนสุวรรณ	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
19	นางสาวจันจิรา มั่นสิริกุล	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
20	นางจากรุณันท์ วิเศษสมน	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
21	นางสาวศิรินารถ เกตุเพชร	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
22	นางสาวพรพรรณ เกิดดี	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
23	นางสาวทิพย์วรรณ ถนอมทองพันธุ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะพยาบาลศาสตร์
24	นางสาวจรรยา มากโศคา	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะพยาบาลศาสตร์
25	นางสาววรางคณา ตาบุรี	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
26	นายปวรวัชร ทองค์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
27	นายธเรศ แก้วบวรรัตน์	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
28	นางสาวอรุณญา อินทโชติ	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
29	นางสาวมหัทธนา คลังสมบัติ	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
30	นางสาวชัชชญา ชัชวาลิตสกุล	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
31	นางวิภาดา บุญส่งแท้	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
32	นางชัญญา นุชสุบาย	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะเภสัชศาสตร์
33	นางสาวพิชญานนท์ กริมสูงเนิน	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
34	นางวรรณภา แต่งตุ้ม	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
35	นางรจเรช สายคำ	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
36	นางสาวพรรณตรี สุโยธินรัตน์	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
37	นางอัจฉรรณ จันทร์ขาว	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
38	นางสุภาภรณ์ แสงอบ	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะมนุษยศาสตร์
39	นางเพชรรัตน์ เม่นคำ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
40	นางสุภัชญา สุทธิวรรณ	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
41	นางสาวสุชีลา พุ่มอยู่	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
42	นางสาวธนวัน ม่วงดี	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
43	นางโสภา บุญเกิดกุล	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
44	นายยรรยง สุทธิวรรณ	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
45	นางสาวกฤษณา อัครวงษ์	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
46	นางขวัญเรือน พระนาค	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์
47	นายวิทยา ญาณลาพ	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
48	นางธัญรัตน์ โสภาวัง	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
49	นางดวงเดือน ประสานสมบัติ	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
50	นางสาวณัฐิณี มณีท่าโพธิ์	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
51	นางศิริวัลย์ ยุทธวา	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
52	นางลัดดา สุขป้อม	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
53	นางสาวศิริ พิมพ์สาสุข	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
54	นางอารี ทองทุ่ง	หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
55	นางจำรัส ปลากัดทอง	หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
56	นางสาวอัมพรรัตน์ เหมินแดง	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
57	นางสาวศรีรัตน์ ทองล้ำ	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
58	นางสาวเพ็ญภาผ่อง อินยงค์	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
59	นางสาวทิวาโย รูปเทียน	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์
60	นางปรานี ศิริวัฒน์	หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะศึกษาศาสตร์
61	นางสุธาวลัย พรหมพลอย	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ		คณะศึกษาศาสตร์
62	นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วดวงเล็ก	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะศึกษาศาสตร์
63	นางสาวรสสุคนธ์ เกษามูล	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะศึกษาศาสตร์
64	นางวันทนา มาเตียง	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการ	คณะศึกษาศาสตร์
65	นางอมรรวรรณ น้ำเงินสกุลมี	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขาธิการ	คณะศึกษาศาสตร์
66	นางสาวพรทิพย์ น้อยเขมา	หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
67	นางสาววิริญญา อุณานันท์	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
68	นางสาวธนัชชา จันทรรักษ์	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
69	นางสาวสุวรรณา กุลประดิษฐ์	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
70	นางพัชรา เจ้าสกุล	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
71	นางกาญญา แยมเสารง	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
72	นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์	หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสหเวชศาสตร์
73	ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิตติกาญจน์ บุตรจันทร์	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสหเวชศาสตร์
74	นายชินทร ร่วมชาติ	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสหเวชศาสตร์
75	นางกมลพร จักขุจินดา	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขาธิการ	คณะสหเวชศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
76	นางจิระประภา ศรีปิตตา	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
77	นางวณมาลินทร์ มหะพันธ์	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
78	นางเรณูภา หนูสอน	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
79	นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
80	นางพรปวีร์ ชุนวิมล	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
81	นางพชรวรรณ นลินรัตน์กุล	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
82	นางปุณิกา ชุตรศิริกุล	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	คณะสังคมศาสตร์
83	นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ		คณะสาธารณสุขศาสตร์
84	นางชลธิ์ เขียวพุ่มพวง	หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์		คณะสาธารณสุขศาสตร์
85	นางชนิดา ตีรักษา	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ		คณะสาธารณสุขศาสตร์
86	นางสาวพิชญานันท์ สุขมาก	หัวหน้างานนโยบายและแผน		คณะสาธารณสุขศาสตร์
87	นางสาวศิรดา ยุธรรมศิริ	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	คณะสาธารณสุขศาสตร์
88	นางวราภรณ์ ทรวงกำเนิด	หัวหน้างานบริการการศึกษา	สำนักงานเลขานุการ	คณะสาธารณสุขศาสตร์
89	นางสาวพัชรี ท่วมใจดี	เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย	สำนักงานเลขานุการ	บัณฑิตวิทยาลัย
90	นางสาวนวิพรรณ ตันติพลาผล	หัวหน้าสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานเลขานุการ	บัณฑิตวิทยาลัย
91	นางศุทธภา นันทพฤกษา	หัวหน้างานธุรการและการเงิน	สำนักงานเลขานุการ	บัณฑิตวิทยาลัย
92	นางสาวสินีนางุ พุ่มสอาด	หัวหน้างานวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	บัณฑิตวิทยาลัย
93	นางสาวอรอุษา บำรุงไทย	หัวหน้างานแผนและสารสนเทศ	สำนักงานเลขานุการ	บัณฑิตวิทยาลัย
94	นางสิริพร จันทร์บรรจง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ		วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ
95	นางปรียดีเปรมสุตา มหาปัญญาวงศ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยนานาชาติ
96	นางสาวสุธาวลัย มารยาท	หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยนานาชาติ
97	นางวิไล สุขเกษม	หัวหน้างานนโยบายและแผน	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยนานาชาติ
98	นางศรีณย์รัตน์ คงหนู	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยนานาชาติ
99	นางปณิตา สิงห์พันธ์	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ		วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
100	นายบุญส่ง กวยเงิน	หัวหน้างานบริหารการวิจัย		วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
101	นางสาวบุษยพรรณ กองศรี	หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
102	นางสาวนันทรีพงษ์ เพ็งศิริ	หัวหน้างานบริการวิชาการและพัฒนาเครือข่าย	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
103	นางพรรณภัทร เวียงห้า	หัวหน้างานอำนวยการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา
104	นางสุปราณี บัวงามดี	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
105	นางจารุณี เงินมีศรี	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
106	นางสาวขวัญญานันท์ มากเหลือธัญญา	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยพลังงานทดแทน
107	นางสาวจิรัชญา โฉมแดง	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
108	นางสาวเพ็ญภา บุญเรือง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ		วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
109	นางสาวทิพากร ดิษโต	หัวหน้าสำนักงานสภาอาจารย์	-	สำนักงานอธิการบดี
110	นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	กองกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี
111	นายชินวัฒน์ สิงหะ	หัวหน้างานนิติการสัญญา	กองกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี
112	นายบรรณรัตน์ โพธิ์เอม	หัวหน้างานคดีและสิทธิประโยชน์	กองกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี
113	นางสาวพนิดา สมร่าง	หัวหน้างานวินัย	กองกฎหมาย	สำนักงานอธิการบดี
114	นางศิริมาศ เสนารักษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี
115	นางปัญธิตา รอดมา	หัวหน้างานพิธีการและปฏิคม	กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี
116	นายมงคล กลั่นทรัพย์	หัวหน้างานสารบรรณ	กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี
117	นางสาวพรรณงาม ลักษณ์สุขน	หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี
118	นายอารมย์ จินน้อย	ผู้อำนวยการกองการบริหารงานบุคคล	กองการบริหารงานบุคคล	สำนักงานอธิการบดี
119	นางวินิสา บุญคง	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร	กองการบริหารงานบุคคล	สำนักงานอธิการบดี
120	นางสนิธา ป้อมบรรพต	หัวหน้างานบริหารงานบุคคล	กองการบริหารงานบุคคล	สำนักงานอธิการบดี
121	นางยุพา กุลประดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาทั่วไป	กองการศึกษาทั่วไป	สำนักงานอธิการบดี
122	นางประดับเดือน ทองเชื้อเชิญ	หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนการสอน	กองการศึกษาทั่วไป	สำนักงานอธิการบดี
123	นางสาวประไพรัตน์ ไวยกุล	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	กองการศึกษาทั่วไป	สำนักงานอธิการบดี
124	นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ	ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต	กองกิจการนิสิต	สำนักงานอธิการบดี
125	นางพรธิดา บุญยะโรจน์	หัวหน้างานสวัสดิการและแนะแนว	กองกิจการนิสิต	สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
126	นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง	หัวหน้างานกิจกรรม	กองกิจการนิสิต	สำนักงานอธิการบดี
127	นางสาวรุจิพัชญ์ ทวีชัยกิตติพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
128	นางรัชดาภรณ์ ยาวชันแก้ว	หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
129	นางนภารัตน์ นาอ่อน	หัวหน้างานการเงินจ่าย	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
130	นางชลอ ฉ่ำไกร	หัวหน้างานการเงินรับ	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
131	นางสาวน้ำฝน พยอมขึ้น	หัวหน้างานบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
132	นางสาวนาตองงค์ จันทร์แจ่มแจ้ง	หัวหน้างานพัสดุ	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี
133	สิบโทหญิงจรรยาพร สุดสวัสดิ์	ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
134	นางภัทริกา สิงห์สถิตย์	หัวหน้างานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
135	นางวาสนา พาใจดี	หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
136	นางอรพิน วัฒลัย	หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร	กองบริการการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
137	นายธเนศวร์ พูลเขตนคร	ผู้อำนวยการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานอธิการบดี
138	นางสาวนันทวรรณ ประภัก์รางกุล	หัวหน้างานระบบสารสนเทศ	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานอธิการบดี
139	นายสุเมธ ขวัญเมือง	หัวหน้างานระบบเครือข่าย	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานอธิการบดี
140	นายดนุวัต ภาชนะพรรณ	หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานอธิการบดี
141	นางสุกัญญา แซ่โก	หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน	กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานอธิการบดี
142	นางสาวมาร์กา ขยทัตโต	ผู้อำนวยการกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
143	นางสาวกัญญารัตน์ ประทุมศิริ	หัวหน้างานนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์	กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
144	นางสาวรัชฎาภรณ์ พริ้วชานา	หัวหน้างานบริการวิชาการ	กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
145	นายฤชดิน ต่านเจริญกิจกุล	หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน	กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
146	นางสาวสิริกร ชูแก้ว	ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย	กองบริหารการวิจัย	สำนักงานอธิการบดี
147	นางกานต์ฤทัย เอี่ยมสุโร	หัวหน้างานนวัตกรรมและการเผยแพร่	กองบริหารการวิจัย	สำนักงานอธิการบดี
148	นายยุทธนา สงนรินทร์	หัวหน้างานวิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน	กองบริหารการวิจัย	สำนักงานอธิการบดี
149	นายยงยุทธ บ่อแก้ว	หัวหน้างานบริหารมาตรฐานและเครือข่าย	กองบริหารการวิจัย	สำนักงานอธิการบดี
150	นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	กองแผนงาน	สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
151	นางรุ่งทอง ไวยกุล	หัวหน้างานติดตามและประเมินผล	กองแผนงาน	สำนักงานอธิการบดี
152	นางสาวพรพัสนันท์ กลมโนนไทย	หัวหน้างานงบประมาณ	กองแผนงาน	สำนักงานอธิการบดี
153	นางสาวทัศนีย์ รัชสยาร	หัวหน้างานฐานข้อมูล	กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด	สำนักงานอธิการบดี
154	นายจักรกฤษณ์ เพ็ญประงค์	ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ	กองพัฒนากิจการต่างประเทศ	สำนักงานอธิการบดี
155	นางพัชราภรณ์ ประสิทธิ์	หัวหน้างานเจรจาธุรกิจ	กองพัฒนากิจการต่างประเทศ	สำนักงานอธิการบดี
156	นางดวงจิต ยะดา	หัวหน้างานทุนระหว่างประเทศ	กองพัฒนากิจการต่างประเทศ	สำนักงานอธิการบดี
157	นางสาวเรือนงาม วงศ์บัณฑิต	หัวหน้างานบริการกิจการต่างประเทศ	กองพัฒนากิจการต่างประเทศ	สำนักงานอธิการบดี
158	นางเจนจิต นาคปรีชา	ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
159	นางเพียงกานต์ เครือทอง	หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ	กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา	สำนักงานอธิการบดี
160	นางจิระพรรณ ชาติวรรณ	ผู้อำนวยการกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์	สำนักงานอธิการบดี
161	นายรุ่งรัตน์ พระนาค	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
162	นางมณีนรัตน์ ตัดน้อย	หัวหน้างานระบบขนส่งและการจราจร	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
163	นายทิวา ทัศนากูร	หัวหน้างานสถาปัตยกรรม	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
164	นายสุรัตน์ รอดมา	หัวหน้างานพัฒนาสิ่งแวดล้อม	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
165	นายสุวิทย์ คุณพระรักษ์	หัวหน้างานซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
166	นางสาวปิยะวรรณ ดิษริยะกุล	หัวหน้างานบริหารทรัพย์สิน	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
167	นายกฤษดา เกิดโสภา	หัวหน้างานสาธารณูปโภค	กองอาคารสถานที่	สำนักงานอธิการบดี
168	นางภัสทรี คุ่มฉาย	ผู้อำนวยการสถานการศึกษาต่อเนื่อง	กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน	สำนักงานอธิการบดี
169	นางสาวณัฐพัชร์ เศรษฐกุลวัชร	หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการตลาด	สถานการศึกษาต่อเนื่อง	สำนักงานอธิการบดี
170	นางศิริวรรณ นาเอก	หัวหน้างานจัดการฝึกอบรม	สถานการศึกษาต่อเนื่อง	สำนักงานอธิการบดี
171	นางสาวณัฐสินี ศรีประเสริฐ	หัวหน้างานสื่อการเรียนรู้	สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา	สำนักงานอธิการบดี
172	นางสาวพุทธวรรณ นกเผือก	หัวหน้างานพัฒนาภาษา	สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา	สำนักงานอธิการบดี
173	นายสมคิด คำแหง	ผู้อำนวยการสถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	สำนักงานอธิการบดี
174	นางสาวดวงพร ลิ้มธรรมรงค์	หัวหน้างานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	สำนักงานอธิการบดี
175	นายนันทพล ภาณุไพศาล	หัวหน้างานระบบฐานข้อมูลชุมชน	สถานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการฯ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ภาค/กอง	คณะ/สำนัก
176	นายชิงชัย หุมห้อง	หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ	สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง	สำนักงานอธิการบดี
177	นางสุพรรณิ สงวนพัฒน์	หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือตอนล่าง	สำนักงานอธิการบดี
178	นางสาววิศราภรณ์ แต่งช้าง	หัวหน้างานบริการสัทรพ์ทดลอง	สถานสัทรพ์ทดลองเพื่อการวิจัย	สำนักงานอธิการบดี
179	นางสาวจรินทร์ เสโตบล	หัวหน้างานวิจัยและสารสนเทศ	สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน	สำนักงานอธิการบดี
180	นายเอกชัย โกลมกิตดี	หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน	สำนักงานอธิการบดี
181	นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานอธิการบดี
182	นางนภาพร พรรษา	หัวหน้างานตรวจสอบด้านบริหารทั่วไป	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานอธิการบดี
183	นางสาวมาลี นิเวศนา	หัวหน้างานตรวจสอบด้านสังคมศาสตร์	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานอธิการบดี
184	นางสาวอุบล ขุนชัย	หัวหน้างานตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานอธิการบดี
185	นางสาววสุธา ทองงามขำ	หัวหน้างานตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักงานตรวจสอบภายใน	สำนักงานอธิการบดี
186	นางนิพัทธ์ เกษาพร	ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี
187	นางสาววาสนา นุชท่าโพ	หัวหน้างานประชุม	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี
188	นางสาวอัญชลี ศรีรัตนะ	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการพัฒนา	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร	สำนักงานอธิการบดี
189	นางปราณี คำแหง	หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ	สำนักหอสมุด
190	นางสุนิสา พรหมมณี	หัวหน้างานธุรการ	สำนักงานเลขานุการ	สำนักหอสมุด
191	นางกนกอร ไชยาเผือก	หัวหน้างานการเงินและพัสดุ	สำนักงานเลขานุการ	สำนักหอสมุด
192	นางสาวพรทิพย์ อัจฉิชัย	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
193	นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม	หัวหน้างานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
194	นางสาววรรณภรณ์ เทียรท้าว	หัวหน้างานบริการสารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
195	นางสาวสุมาลี อิ่มศิลป์	หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
196	นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
197	นายเกษิษฐ เกิดโคคา	หัวหน้างานเทคโนโลยีห้องสมุด	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	สำนักหอสมุด
198	นางรวิวรรณ ศรีอำไพ	หัวหน้างานบริการห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	สำนักหอสมุด